



## ประกาศโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

### เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นั้น ต้องประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รวมทั้งประเมินจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร ดังนั้น เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)ได้ตามที่ประกาศเจตจงงสุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชน โดยจะต้องสามารถ ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกทุกคน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและสามารถที่จะตรวจสอบผลการดำเนินงานของหน่วยงานได้นั้น จึงกำหนดมาตรการในการเผยแพร่ ข้อมูลสาธารณะ ดังนี้

๑. กลุ่มงานที่รับผิดชอบหลักในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) คือ หัวหน้าทุกฝ่ายงาน มีหน้าที่ในการเตรียมการประเมิน ดำเนินการประเมิน และสรุปผลการ ประเมิน และประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้การประเมินบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

๒. กลุ่มงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานสารสนเทศมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) <http://chaiyaphum3.go.th> และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงสื่อสารกับองค์กรภายนอก เช่น สังคมออนไลน์จดหมายข่าว การปิดประกาศ ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ

๓. การกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้หัวหน้าฝ่ายได้กับติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานปัญหา อุปสรรคต่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

๔. การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายงานผลการประเมินให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้ทราบรวมทั้งได้รายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ต่อไป

๕. กลุ่มงานที่รับผิดชอบในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปเผยแพร่ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ คืองานทุกฝ่ายงานที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน มีหน้าที่สร้างสื่อประชาสัมพันธ์

สร้างสรรค์โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เข้าถึงได้ง่ายน่าสนใจ และข้อมูลดังกล่าวสามารถที่จะรองรับการประเมิน  
จากหน่วยงานภายในและภายนอกตามประเด็นรายละเอียดข้อมูลที่ต้องนำไปเผยแพร่

ประกาศ ณ วันที่

(ลงชื่อ)



(นายมานะ อยู่ทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอก(ประชาสามัคคี)